



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน ไทยโพสต์ แนวหน้า</p>	<p>โอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แจ้งว่า มหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติพิเศษเรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยคณะสงฆ์ร่วมกับ พศ.เห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเชิญชวนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร และธงตราสัญลักษณ์ ระหว่างวันที่ 24-30 ก.ค.62</p> <p>สำหรับวันที่ 28 ก.ค.62 ให้วัดทุกวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศดำเนินการ โดยเวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร 10.30 น.เจริญชัยมงคลคาถา และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลา 17.00 น. ทั้งนี้ให้ พศ.แจ้งสำนักพุทธจังหวัด ประสานเจ้าคณะจังหวัด หน่วยงาน และองค์กรพุทธศาสนาในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามความเหมาะสม</p>	
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ.พร้อมด้วย นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. แถลงข่าวโครงการ "ไต่ถามพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมทวมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า สธ. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสา จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 โครงการ คือโครงการ "ไต่ถามพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมทวมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บูรณาการโครงการของ 21 หน่วยงาน รวม 30 โครงการ ในวันที่ 26 กรกฎาคม กำหนดจัดกิจกรรมที่ สธ. ประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการป้องกันเด็กจมน้ำ สำหรับโครงการที่ 2 คือการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ค. 62 - พ.ค. 63</p>	
<p>มติชน</p>	<p>- เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ในวันที่ 26 กรกฎาคม กรมการแพทย์แผนไทยฯ เชิญชวนบุคลากร สธ. และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน โดยหมอพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค จะนำตำรับตำรามอบให้ สธ. พิธีปลูกไม้สมุนไพรมงคล ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ไม้มงคลประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 ต้นการบูร ต้นไม้ประจำกระทรวง สธ. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และนิทรรศการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่บริเวณศาลา 8 เหลี่ยม และสวนเทวะเวสร์มณีย์ กรมการแพทย์แผนไทยฯ</p> <p>นอกจากนี้ บริเวณชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขไทยและการแพทย์ไทย มีการให้บริการด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และกิจกรรมที่น่าสนใจฟรีตลอดงาน เช่น คลินิกเฉพาะโรค (ผสมผสานการแพทย์แผนไทยและแผนจีน) เช่น โรคไมเกรน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคภูมิแพ้ เป็นต้น กิจกรรมเวิร์กช็อป เช่น สาธิตการทำยางยืดธรรมชาติ สาธิตการทำยาต้มสมุนไพรมะนาว และบริการ</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>พร้อมสาธิตการทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ</p> <p>สถานการณ์ชายแดนใต้</p> <p>-เสนอข่าว นายอับดุลเลาะ อีซอมซูฮอ อายุ 32 ปี ถูก จนท.หน่วยความมั่นคงใช้อำนาจตามกฎหมาย อัยการตีความคุ้มครองตัวในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคง และถูกนำตัวเข้าไปยังศูนย์ซักถามค้ายิ่งคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ต่อมาถูกนำส่ง รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ในสภาพหมดสติ แพทย์ปั๊มหัวใจช่วยชีวิต ก่อนส่งต่อไปยังรพ.ปัตตานี แพทย์ระบุว่าสมองบวม เนื่องจากขาดอากาศหายใจเป็นเวลานาน</p> <p>ด้านพ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า แถลงชี้แจงว่า แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการให้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย หากพบเป็นความผิดพลาดจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จะลงโทษสถานหนัก จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังไม่พบหลักฐานใด ๆ บ่งชี้ว่าเกิดจากการกระทำของ เจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับผลการตรวจร่างกายของแพทย์ที่ระบุไม่พบร่องรอยบาดแผลฟกช้ำภายนอกร่างกายแต่อย่างใด แต่พบสมอง มีอาการบวม น่าจะเกิดจากการขาดออกซิเจนในขณะซ็อกหมดสติ หรือเกิดจากการปั๊มหัวใจช่วยชีวิต</p> <p>นพ.อรุณ ประเสริฐสุข รองผอ.รพ.ปัตตานี กล่าวว่า ผู้ป่วยยังไม่ตอบสนอง สมองยังไม่รับรู้ความตื่นตัวเพิ่มขึ้น แต่มีานตาขยายไม่ตอบสนอง สมองไม่ตอบสนอง รักษาประคับประคองอาการ เพราะสมองขาดออกซิเจนในระยะหนึ่ง ทำให้การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ช้าลง จากการตรวจร่างกายภายนอกมีรอยถลอกเล็กน้อย โดย ส.ส.พรรคประชาชาติคุยกับญาติว่าให้ส่งตัวไปรักษาที่รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ญาติกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจ</p>	-
<p>มติชน</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ทั่วท้องถิ่นไทย</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>- เสนอข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกกำลังแพร่ระบาดใน จ.ระยอง ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาล ต.บ้านเพ อ.เมืองระยอง กล่าวว่า ขอประกาศนโยบายชัดเจนว่า จ.ระยอง จะไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก มี 3 เรื่องที่ต้องปฏิบัติ 1.ให้นายก อบท.ทุกแห่งจัดการเก็บหรือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2.รณรงค์คนในพื้นที่เสี่ยง พบผู้ป่วยต้องไปรักษาที่ รพ.อย่าชื้อยาแอสไพรินกินเอง 3.นายก อบท.ต้องกำชับร้านขายยาห้ามขายยาแอสไพรินให้ผู้ป่วยต้องสงสัยโดยเด็ดขาด ถ้าทำได้ จ.ระยอง จะไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>นอกจากนี้ พร้อมใช้นโยบายลดความแออัดในการใช้รพ.ระยอง เรื่องแรก เป็นโครงการเทลฟาร์มซีมี 3 ชั้นตอนหลัก 1.ลงทะเบียน 2.พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค 3.จ่ายเงินแล้วกลับบ้านไม่ต้องรอรับยา ให้เภสัชกรจัดยาแล้วให้อสม.นำไปให้คนป่วยที่บ้าน ขอเวลา 2 เดือนศึกษารายละเอียดจะทำได้หรือไม่ เรื่องที่สองให้คนไข้เป็นเจ้าของข้อมูลของตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีของบ็อกซ์เซ คือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เรื่องนี้ทดลองใช้แล้ว ที่ จ.สมุทรปราการ เป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกให้กับคนป่วยด้วย</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. แนะนำว่า หากมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไป เช่น ปวดศีรษะ ตัวร้อน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามตัว อาการเด่นคือ ไข้สูงเฉียบพลัน แต่ส่วนมากไม่มีน้ำมูก ไม่ไอ อาจมีจุดเลือดออกเล็ก ๆ กระจายอยู่ตามแขน ขา ลำตัว คือ ไข้ช้ำรายไข้เลือดออก ผู้ป่วยที่อาการรุนแรงจะมีเลือดออกที่อวัยวะภายในร่างกาย หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องทันทีที่อาจเสียชีวิตได้</p>	
<p>มติชน</p> <p>matichon.co.th</p> <p>prd.go.th</p> <p>thestandard.co</p> <p>bangkokbiznews.com</p> <p>mcot.net</p> <p>thaipt.net</p>	<p>ไวรัสอีโบล่า</p> <p>- เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า แต่ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง ทุกช่องทางเข้า-ออก ของด่านสนามบิน ด่านทางน้ำ และด่านพรมแดนทางบก ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และขอยืนยันถึงระบบป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยว่า มีความเข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล สำหรับผู้ที่เดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า เนื่องจากองค์การอนามัยโลก ยังไม่มีประกาศห้ามการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด ผู้ที่จะเดินทางยังสามารถเดินทางไปได้ โดยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เดลินิวส์	<p>ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่า ทั้งที่ป่วยหรือไม่ป่วย 2.หลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์ป่าที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะสัตว์จำพวกลิง หรือค่างควาว หรืออาหารเมนูพิสดารที่ใช้สัตว์ป่าหรือสัตว์แปลก ๆ มาประกอบอาหาร 3.การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น เลือดจากผู้ป่วย สิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยที่อาจปนเปื้อนกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย หรือศพ 4.หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย หากมีความจำเป็นให้สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายและล้างมือบ่อย ๆ และ 5.หากมีอาการเริ่มป่วย เช่น มีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย ภายหลังกลับจากประเทศที่มีการระบาด ให้รีบพบแพทย์ทันที</p> <p>- เสนอข่าว สหภาพแอฟริกาออกแถลงการณ์คัดค้านการออกมาตรการจำกัดการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่าตั้งแต่เดือน ส.ค.ปีที่แล้ว ซึ่งคร่าชีวิตประชาชนมากกว่า 1,700 ศพ และองค์การอนามัยโลก ประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยให้เหตุผลว่าจะยังสร้างความตื่นตระหนก และทำให้การควบคุมโรคยากขึ้น</p>	
เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา FM 100.5	<p>วอรั่มเฝ้าระวังโรคระบาด</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ควรระวัง 6 โรคระบาด ได้แก่ 1.โรคอุจจาระร่วง 2.โรคอาหารเป็นพิษ 3.โรคบิด 4.อหิวาตกโรค 5.ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย 6.ไวรัสตับอักเสบบี พร้อมทั้งได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับกรม เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ตลอดจนผลกระทบต่อสุขภาพอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งการไปยัง สคร.ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ ให้ติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบกลุ่มก้อนการระบาดของโรคติดต่อที่สัมพันธ์กับภัยแล้ง ให้ลงพื้นที่ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคทันที ตลอดจนเร่งการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สามารถป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วยได้</p>	
ข่าวสด	<p>ข้อสังเกตผู้ป่วยโรคออทิสติก</p> <p>- เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า สาเหตุของออทิสติก เกิดจากความผิดปกติในสมองของเด็กตั้งแต่กำเนิด ไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดู ทำให้เด็กบกพร่องทางพัฒนาการ โดยเฉพาะทักษะทางสังคมและการสื่อสาร ไม่พูดหรือพูดไม่รู้เรื่อง พูดเป็นภาษาต่างดาว พูดซ้ำ ๆ เลียนแบบโดยไม่เข้าใจความหมาย หรือพูดไม่มีความหมาย สื่อสารบอกใครไม่ได้ และไม่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่น ยังไม่มีวิธีการป้องกัน และไม่มียารักษาหายขาด แต่สามารถดูแลฟื้นฟูให้เด็กใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติได้</p> <p>- นายสันติ ธีรพัฒน์พงศ์ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก รพ.จิตเวชนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจะรู้ว่าเด็กมีอาการผิดปกติเป็นออทิสติกหรือไม่นั้น วิธีการที่ได้ผลที่สุดคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเด็กทุกวัน หากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็จะได้สังเกตเห็นได้ชัดเจน อุ่มลูกดูนอน หากพบว่าเด็กอายุ 2 เดือน ยังไม่จ้องหน้า ไม่สบตา หรือไม่จ้องมองโมบายที่แขวนที่เปลนอน ผู้ปกครอง ก็สามารถกระตุ้นตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้รับแจกไป และให้รีบพาไปปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน</p>	
ข่าวสด เดลินิวส์	<p>อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 62</p> <p>- เสนอบทความ อย. ได้ดำเนินการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการเดินหน้าโครงการ "รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด" เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตให้กับชุมชน มีการคัดเลือกสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 69 แห่ง</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า การมอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความตั้งใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน คำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้บริโภค และมุ่งเน้นให้สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการอื่น ๆ ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อช่วยลดปัญหาการผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค</p>	



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch